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 วันพุธที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุม (สผ.) ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
ได้มีการประชุมพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและติดตามการ
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการเสนอประเด็นปัญหา
ด้านการเกษตรที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  ปัญหา เกษตรกรผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 ๒. ปัญหาภัยแล้ง/ขาดแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร  
 ๓. ปัญหาสิทธิในที่ดินท้ากิน (ส.ป.ก.) 
 ๔. ปัญหาราคาผลไม้ตกต่้า/การขนส่ง (โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมถึงปัญหาเรื่องร้องเรียน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยแปรรูป และการตลาด กิจกรรมก่อสร้างศูนย์พัฒนาผลไม้สด               
เพ่ือการส่งออก ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง) 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหา             
การเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นปัญหาที่ส้าคัญ และจ้าเป็นเร่งด่วน                    
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับข้อร้องเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่จ านวนมาก 
ดังนั้นที่ประชุมจึงได้ก าหนดที่จะพิจารณาติดตามปัญหาดังกล่าว              
ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารัฐสภาโดยเชิญ 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ตลอดจนสภาพปัญหาของโครงการดังกล่าว เพ่ือหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้ 
 ๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ๒) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ล้าดับถัดมาที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์                 
โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ ๑ ไร่ ๑ ล้านบาทต่อปี โดยนายสมมาต ขุนเศษฐ 
เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ได้น าเสนอแนวทางดังกล่าวว่า ในการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์ ๑ ไร่ ๑ ล้านบาทต่อปีนั้น 
จะมีการจัดสรรพ้ืนที่ท ากิน ใน ๑ ไร่ ออกเป็น ๔ ส่วนส าคัญ ได้แก ่ 
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๑) ร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เก็บน้ าในฤดูฝน และใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง เลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ า  
๒) ร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือนตลอดปี 
๓) ร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวันและจ าหน่าย  
๔) ร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอ่ืน ๆ 
ซึ่งในแนวทางดังกล่าวเป็นการใช้พ้ืนที่ ๑ ไร่ ท าเกษตรแบบผสมผสานรอบบ้านสร้างผลผลิต มีรายได้หลายทาง 

 ภายหลังการรับฟังแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ ๑ ไร่ ๑ ล้านบาทต่อปี แล้วที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เห็นว่าเป็น
แนวทางการท าเกษตรที่ดีและเหมาะสมในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ในท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้
ยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้เผยแพร่แนวทางดังกล่าวผ่านทางเว็บเพจของคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

๑. การส่งเสริมพัฒนาภาคการเกษตรตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้แนวทาง  
การท าเกษตรอินทรีย์ ๑ ไร่ ๑ ล้านบาทนั้น ควรจะต้องมี               
การพิจารณาความเหมาะสมในการเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์            
ในแต่ละภูมิภาค และควรต้องมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่  

๒. ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง ๑ ไร่  ๑ ล้าน ปัญหาหลัก คือ 
การตลาด เพราะเกษตรกรรายย่อยมักประสบปัญหาการหา
ตลาดเพื่อจ าหน่ายสินคาหรืออาจจะมีแต่ มักจะถูกกดราคา ดังนั้น หากจะมีการส่งเสริมแนวทางดังกล่าว ควรที่จะต้องหา
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรด้วย โดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต 

 
ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ส านักกรรมาธิการ ๑  


